

## **BÀI PHÁT BIỂU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022**

*Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!*

Hôm nay, trường THCS Vạn Phúc long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2021-2022. Lời đầu tiên, xin thay mặt Ban giám hiệu cùng toàn thể CB GV NV và 978 học sinh nhà trường nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh học sinh đã có mặt trong Lễ Tổng kết của thầy và trò trường THCS Vạn Phúc. Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ Bé giảng thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu! các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt, dịch bệnh Covid kéo dài, các em học sinh có tới 7 tháng học online ở nhà, 2 tháng cuối năm tới trường hoàn thành chương trình học- một năm học đầy khó khăn với thầy và trò. Nhìn lại một năm qua, mặc dù cơ sở vật chất nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn....nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo PGD, lãnh đạo xã VP, đặc biệt là sự chia sẻ và ủng hộ tuyệt vời của toàn thể CMHS nhà trường: tất cả các phòng học đã được CMHS đầu tư lắp đặt đủ máy tính và máy chiếu; hệ thống mạng internet và âm thanh loamic cũng được nhà trường trang bị tới từng lớp. Nhờ đó các thầy cô giáo được thuận lợi khai thác và sử dụng CNTT mỗi tiết lên lớp, học sinh được tiếp cận với các dữ kiện, tư liệu bài học sinh động, hiện đại, dễ nhớ dễ học.

Trong buổi lễ này thay mặt cho các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bậc CMHS nhà trường vì tất cả những *đóng góp, chia sẻ, ủng hộ, động viên* của các bác trong năm học qua và đặc biệt cảm ơn những thấu hiểu, sẻ chia và cổ vũ của các đc lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể xã VP đã dành cho thầy và trò nhà trường.

Năm học 2021- 2022 với sự cố gắng không ngừng, thầy và trò trường THCS Vạn Phúc đã đạt được những kết quả tốt đẹp:

Toàn trường đạt **153** giải cấp huyện, Trong đó có **116** em đạt danh hiệu HSG cấp huyện, gồm **1 Giải Nhất, 12** giải Nhì, **33** giải Ba và **70** giải KK. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật nhà trường đạt **1** Giải Nhì, **1** Giải Ba. Thi đấu trường Toán học đạt **28** giải gồm: **6** huy chương vàng, **3** huy chương Bạc và **8** huy chương Đồng cùng **11** giải KK. **01** học sinh lớp 9 dự thi Tin học trẻ cấp Thành phố. **HSG** cấp trường **348** em, HS Khá **358** em. Có **9** tập thể lớp Xuất sắc tiêu biểu: 6DEG, 7AE, 8AB, 9AB. **12** tập thể lớp Tiên tiến: 6ABC, 7BCDG, 8CDEG, 9G.

*Lớp 6D: 14 HSG cấp huyện, trong đó có 1 huy chương Vàng, 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba; 4 HS XS, 13 HSG cấp trường, lớp tham gia tích cực các hoạt động Đội, giải Nhì Vui hội trung thu, Giải Nhì giới thiệu Cuốn sách em yêu, Giải Nhất báo tường điện tử 20/11, mua ủng hộ 80 gói tăm, 120 cuốn vở nhân đạo.*

*Lớp 6E: 2 HSG cấp huyện (1 Nhất, 1 Nhì), 2HS XS, 11 HSG cấp trường, tham gia tích cực các hoạt động Đội: NHất cuốn sách em yêu, NHì Báo tường 20/11, KK vui hội trung thu, góp 10 cuốn sách cho Thư viện xanh, mua 78 gói tăm, 102 quyển vở ủng hộ.*

*Lớp 6G: 3 HSG cấp huyện, 10 HSG cấp trường, Giải Ba các hoạt động Đội, tặng 28 cuốn sách cho thư viện xanh, mua 74 gói tăm. 108 quyển vở.*

*Lớp 7A: có 24 HSG cấp huyện (3 huy chương Vàng, 1 bạc, 1 đồng, 1 giải Nhì, 5 giải Ba; 45/45 HSG cấp trường, ủng hộ 90 gói tăm, 137 quyển vở, Giải Ba Vui hội trăng rằm, KK cuốn sách em yêu và báo tường.*

*Lớp 7E: 3 HSG cấp huyện, 1 NHì, 1 Ba, 12 HSG cấp trường, 3 Giải Nhất Cuốn sách em yêu, vui hội trung thu, báo tường điện tử, tặng 28 cuốn sách cho thư viện xanh, ủng hộ 78 gói tăm và 117 quyển vở.*

*Lớp 8A: 26 HSG cấp huyện, 1 Bạc 3 Đồng, 41 HSG cấp trường, 2 giải Nhất cuốn sách em yêu, Nhất báo tường, KK vui hội trăng rằm, tặng thư viện 34 cuốn sách, mua ủng hộ 90 gói tăm, 135 quyển vở*

*Lớp 8B: 4 HSG cấp huyện, 24HSG cấp trường, tặng thư viện cuốn sách, ủng hộ 86 gói tăm và 129 vở.*

*Lớp 9A: 35 HSG cấp huyện, 38 HSG cấp trường, Nhì báo tường điện tử, Ba Vui hội trăng rằm, KK cuốn sách em yêu, ủng hộ 82 gói tăm và 123 vở.*

*Lớp 9B: 7 HSG cấp huyện, 23 HSG cấp trường, giải Ba Vui hội trăng rằm, KK báo tường và ủng hộ 82 gói tăm và 123 vở.*

Xin được Tuyên dương **25** thầy cô giáo có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, **12** thầy cô tiêu biểu, **11** thầy cô đạt giải cao thi thiết kế bài giảng E learning, **2** cô giáo hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học đạt thành tích tốt, **4** cô giáo bồi dưỡng đội tuyển thi Đấu trường toán học giành nhiều giải cao. Biểu dương **5 tập thể xuất sắc**: Tổ Tự nhiên 1, Tự nhiên 2, Tổ Năng khiếu, Tổ văn phòng và tổ Xã hội. Tiêu biểu:

*Cô Phạm Thị Hồng Nhung-GV môn Tin: 30 HSG cấp huyện (1 Nhất, 8 Nhì, 13 Ba)*

*Cô Mai Hồng Thu- GV Ngữ văn: 10 HSG môn Văn*

*Cô Nguyễn Thị Phương Lan- GV Toán: 9 HSG môn Toán*

*Cô Nguyễn Thị Xuyên- GV Tiếng Anh có 7 HSG*

*Các thầy cô: Nguyễn Thị Kim Dung môn Vật lý, Phạm Thị Khuyên môn GDCD, Mai Kim Dung môn Tiếng Anh, Trần Thanh Hà môn Địa lý, Đặng Thu Hồng môn Hóa học, Chủ Thanh Huyền môn Sinh học....*

*Cô Đặng Thị Cúc giải Nhất thiết kế bài giảng Elearning. Cô Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Mai hướng dẫn học sinh thi KHKT đạt giải Nhì và giải Ba. cô Phương Lan, cô Đào Thị Thoa, cô Phương Thảo, cô Thục Anh hướng dẫn học sinh giành nhiều huy chương Vàng Đấu trường Toán học.*

Bên cạnh đó là sự tận tâm, miệt mài, thầm lặng vì học sinh của các thầy, các cô khác trong hội đồng sư phạm nhà trường.

Các em học sinh: Xin hãy dành **tặng những người gieo hạt** của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn- thay lời **tri ân** và **cảm tạ** thầy cô!

Kính thưa quý vị đại biểu, CMHS, thầy cô giáo và học sinh toàn trường thân mến.

Khi hoa phượng rực nở chào đón mùa hè cũng là lúc chúng ta tiễn học sinh lớp 9 cuối cấp ra trường trong niềm vui pha lẫn nhiều tâm trạng bồi hồi, mùa hè này của các em sẽ thật vất vả với kỳ thi quan trọng. Cô mong rằng, các em dự thi hãy cố gắng ôn tập thật tốt để có thể đạt được ước mơ bước chân vào một môi trường mới, những người bạn mới và những bước tiến mới của cuộc đời. Mặc dù không còn dạy các em nữa nhưng các thầy cô giáo luôn dõi theo từng bước chân của các em, hy vọng tất cả 243 hs khối 9 sẽ thành công hơn trên con đường học tập và xây dựng cuộc sống sau này. Mai đây dù đi bất cứ nơi đâu, các em hãy luôn nhớ về mái trường Vạn Phúc thân thương này!

Với các em học sinh khối 678: Trong dịp nghỉ hè này chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi sau những tháng ngày học hành căng thẳng. Song bên cạnh đó, các em nhớ giúp đỡ gia đình trong các công việc nhà, tích cực tham gia các hoạt động hè ở địa phương và đặc biệt cần chú ý phòng tránh các tai nạn như đuối nước, cháy nổ, tránh xa các tệ nạn xã hội,... và phải chấp hành nghiêm chỉnh an toàn giao thông, luôn có ý thức tuân theo các quy định của pháp luật.

Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè thật vui và bổ ích, chúc các em học sinh cuối cấp có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Năm học 2021- 2022 khép lại. Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp của tất cả các thầy cô cho sự thành công của năm học này.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp thầm lặng của các đ/c Nhân viên nhà trường, các bác các cô giúp cho nhà trường luôn an toàn, sạch đẹp, hỗ trợ GV và HS mọi công việc hành chính nhanh chóng và thuận lợi!

Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ của CMHS nhà trường, sự đầu tư của các bác cho công tác dạy học của nhà trường!

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, thành đạt đến tất cả các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, và các thầy cô giáo!

Xin trân trọng cảm ơn!